



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๔๕ โทรสาร ๓๐๔๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๔๗๕

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี / ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ตามที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้จัดทำ “ร่าง” แผนการปฏิบัติงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำปี ๒๕๕๘ เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ในการนี้ สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นตัวชี้วัดในระดับมหาวิทยาลัย การจัดโครงการและกิจกรรมในการขับเคลื่อนแผนทำนุบำรุงฯ ควรดำเนินการในระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่สำนักงานอธิการบดีสามารถนำคะแนนจากตัวชี้วัดดังกล่าวมาเป็นคะแนนในระดับสำนักงานอธิการบดีได้ เนื่องจากหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

๒. เนื่องจากตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนในระดับมหาวิทยาลัย จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนหน่วยงานเจ้าภาพกิจกรรมสร้างสุขวันศุกร์สิ้นเดือน ควรพิจารณาตามความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เนื่องจากบางหน่วยงานมีบุคลากรจำนวนน้อยมากแต่ต้องรับภาระทั้งปัจจัยสงฆ์และเตรียมอาหารแห้งตักบาตร อีกทั้งควรคำนึงถึงความต้องการของผู้รับอย่างแท้จริง หรืออาจพิจารณาเปลี่ยนเป็นกิจกรรมรูปแบบอื่น เช่น เลี้ยงอาหารเด็กกำพร้า เด็กพิการ เป็นต้น


ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. กิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นกิจกรรมที่ดีเห็นควรจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี แต่เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในระดับมหาวิทยาลัย ควรปรับผู้รับผิดชอบเป็นระดับมหาวิทยาลัยหรือไม่ และควรพิจารณาการกำหนดเจ้าภาพกิจกรรมให้เหมาะสม หรือพิจารณาการจัดกิจกรรมในรูปแบบอื่น

๒. ควรปรับเวลาการดำเนินกิจกรรมให้เร็วขึ้น เพื่อไม่ให้กระทบกับเวลาการปฏิบัติงานปกติ ทั้งนี้ การจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ควรหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันที่มีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วันหยุดเสาร์และอาทิตย์ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

คณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ พิจารณาแล้ว มีมติให้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการ และให้ที่ประชุม สนอ. ฟอรัม พิจารณารูปแบบการจัดกิจกรรม เสนอที่ประชุม พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ


(นางปราณี พันธุ์วุฒิ)

ผู้อำนวยการกองกลาง

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี